

HƯNG HÀ

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất cuối năm

Bước vào thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà tập trung tăng tốc sản xuất, tìm kiếm thị trường mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, tạo tiền đề cho năm 2023.



Các doanh nghiệp ở Hưng Hà đẩy mạnh sản xuất dịp cuối năm.

Mặc dù là doanh nghiệp nhỏ nhưng những ngày này, tại các dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH May xuất khẩu Vạn Xuân Hưng Hà, xã Hòa Tiến, khí thế sản xuất rất khẩn trương, hàng trăm lao động hăng say vào ca, bảm máy nhằm đáp ứng kịp thời các đơn hàng cho đối tác. Ông Nguyễn Văn Xuân, Giám đốc Công ty cho biết: Thời điểm này, chúng tôi đã chủ động nguồn hàng để sản xuất đến tháng 6/2023, đồng thời đặt ra mục tiêu duy trì sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao nhất, phần đầu hoàn thành các đơn hàng đã được ký kết trong năm 2022; tiếp tục mở rộng Công ty, tuyển thêm 100 công nhân và đầu tư máy móc hiện đại, tìm kiếm nguồn hàng đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Chị Trần Thị Luyến, công nhân chuyên may chia sẻ: Để bảo đảm các hợp đồng cho đối tác, từ những tháng nay chúng

tôi thường xuyên tăng ca, nhiều anh chị em đăng ký làm thêm giờ, tuy vất vả nhưng bù lại thu nhập cao hơn, lương bình quân đạt 6 - 8 triệu đồng/tháng. Làm việc tại đây mọi chế độ đều được bảo đảm, môi trường làm việc chuyên nghiệp nên chúng tôi yên tâm gắn bó với Công ty.

Tại Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam (cụm công nghiệp Hưng Nhân) lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy, không khí lao động rất khẩn trương, ai cũng thể hiện quyết tâm cùng Công ty tăng tốc sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất. Ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Là một trong những doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hiện mỗi tháng Công ty sản xuất gần 100.000 sản phẩm xuất khẩu đi các nước châu Âu, châu Mỹ... Đến thời điểm này, 24 dây chuyền, gần 1.000 lao động đang hoạt động hết công suất, Công ty đã hoàn thành 80% kế

hoạch sản xuất để ra, hiện đang tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, người lao động để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Công ty đã từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy cắt tự động, máy trải vải tự động... hướng đến chuyển đổi số trong các khâu sản xuất để tăng năng suất, giảm ngày công lao động, phần đầu đạt 6 triệu sản phẩm, doanh thu 120 tỷ đồng trong năm 2022.

Vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, tác động của thị trường, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững khách hàng truyền thống và tiếp tục tìm kiếm thị trường mới. Với những giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có mức tăng trưởng khá;

THANH THÚY

Về xã Vũ Lăng hôm nay, dọc hai bên đường thôn là những loài hoa đang đua nhau khoe sắc được vun trồng, chăm sóc bởi đôi bàn tay khéo léo của cán bộ, hội viên phụ nữ. Chi hội phụ nữ các thôn đã góp ngày công dọn cỏ, đổ đất, trồng hoa với phương châm "Ở đâu có cỏ rác, ở đó thay bằng hoa". Qua đó làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Chị Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Vũ Lăng cho biết: Phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" được Hội LHPN xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để đạt được mục tiêu đề ra, Hội tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình. Trong đó, tổ chức 5 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho gần 1.000 lượt hội viên; tín chấp 30 tấn phân bón trả chậm cho hội viên. Các mô hình đều mang lại giá trị kinh tế cao, tiêu biểu như mô hình trồng ớt của 2 hội viên Lê Thị Mận, Đặng Thị Lý, thôn Thường Kiệt, mô hình VAC của chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Trưng Vương chăn nuôi 14 con trâu, bò, 3ha ao, nuôi 1.000 con vịt đẻ, cây 5 mẫu ruộng... Đối với công tác bảo vệ môi trường, Hội đã xây dựng được 3km đường hoa tại các trục đường thôn và đứng ra thành lập tổ thu gom rác thải với 6 thành viên tham gia, tích cực vận động nhân dân tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng.

Với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức hội", nữ hương năm qua, Hội LHPN xã Đông Phong đã nỗ lực giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó, Hội thành lập các câu lạc bộ tương trợ lẫn nhau về giống cây trồng, vốn. Các câu lạc bộ đã xây dựng quỹ được 80 triệu đồng, giúp 10 hội viên vay phát triển sản xuất. Ngoài ra Hội còn tín chấp với ngân hàng

PHỤ NỮ TIỀN HẢI

Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"

Phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" do Hội LHPN huyện Tiên Hải triển khai đã tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên và gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.



Môi trường xanh - sạch - đẹp tại vùng nông thôn huyện Tiên Hải.

9.665 triệu đồng cho 456 hội viên vay. Song song với việc giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 căn nhà cho phụ nữ nghèo trị giá 120 triệu đồng; quyên góp, tặng 125 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi...

Chị Lê Thị Minh Thục, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải cho biết: Thông qua phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", Hội LHPN huyện chăm lo quyền, lợi ích của hội viên, đồng thời cũng khẳng định vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Bên cạnh đó còn thể

hiện quyết tâm của phụ nữ Tiên Hải trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và mục tiêu quốc gia vì sự phát triển của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong trào được các cấp hội triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Để giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế, các cấp hội đã tín chấp với các ngân hàng 490.319 triệu đồng cho 10.751 hộ vay; tín chấp gần 100 tấn phân bón trả chậm để hội viên phát triển sản xuất. Xây dựng và tổ chức thực hiện được 138 mô hình phân loại rác

thải tại hộ gia đình; gần 185 biển đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, 167 đường hoa, trồng 256 bồn hoa tại các trục đường dân cư; tổ chức 98 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật lồng ghép tuyên truyền các chuyên đề phân loại rác thải tại hộ gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phong, chống rác thải nhựa cho 10.260 lượt hội viên, phụ nữ; tổ chức 346 buổi vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và trồng hoa hai bên đường thu hút 55.360 lượt hội viên, phụ nữ tham gia, thường xuyên vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng và các dịp lễ, tết.

MANH THẮNG

Phong trào trồng cây vụ đông ở Vũ Ninh

Với quyết tâm không để đất "ngỉ", từ nhiều năm nay vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính ở xã Vũ Ninh (Kiến Xương), góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Ninh cho biết: Thuận lợi nhất là địa phương có đồng đất phù hợp để gieo trồng cây vụ đông, nhất là cây khoai tây nên người dân duy trì trồng diện tích lớn từ hàng chục năm qua. Trong tổng diện tích trên 300ha đất nông nghiệp, xã đã trồng 215ha cây vụ đông, trong đó trên 80ha khoai tây, còn lại là đậu tương và rau màu khác. Vũ Ninh có 10 thôn thì 6 thôn trồng cây khoai tây cho giá trị kinh

tế cao. Thời vụ trồng cây khoai tây trong thời gian từ 75 - 80 ngày sẽ cho thu hoạch, bình quân 5 tạ/sào, người dân thu về khoảng 4 triệu đồng/sào.

Để có kết quả này, ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, HTX SXKD DVNN xã đã chỉ đạo bà con cơ giới hóa khâu làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông, giao chi tiêu sản xuất cụ thể cho từng thôn, tập trung trồng các loại cây truyền thống có giá trị kinh tế cao như khoai tây, đậu tương và rau màu các loại. Vụ đông năm nay có nhiều

thuận lợi, nhất là khâu làm đất hầu hết người dân đều làm bằng máy nên thời vụ diễn ra nhanh chóng. Hiện nay, cây vụ đông trên địa bàn xã đang sinh trưởng, phát triển tốt, bà con đang tích cực chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng hiệu quả. Đặc biệt, nét mới của vụ đông năm nay là HTX đã liên kết với Công ty Dược liệu Khải Hà trồng thí điểm 3ha cây dược liệu. Với mô hình này, Công ty hỗ trợ khâu làm đất, thủy lợi, khi thu hoạch Công ty thu mua sản phẩm tươi

ngay tại ruộng. Dự tính năng suất sẽ đạt từ 6 - 7 tạ/sào với giá 9.000 đồng/kg, bình quân đạt 6 triệu đồng/sào, cao gấp 4 lần so với cây lúa. Với mô hình này đã có hơn 40 hộ tham gia trồng và xuống giống từ ngày 21/11.

Là một trong những hộ trồng nhiều khoai tây nhất xã, bà Lại Thị Huyền, thôn Hòa Bình cho biết: Hàng năm tôi đều duy trì trồng từ 6 - 7 mẫu khoai tây, trừ chi phí tôi thu về gần 4 triệu đồng/sào. Cách đây hơn 1 tháng tôi đã thuê gần 20 người đưa hơn 3 tấn khoai giống xuống đồng, đến nay cây bắt đầu xanh tốt nếu thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục cho năng suất cao. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào giá cả thị trường, có năm được giá bán bình quân 8.000 đồng/kg, có năm chỉ được 5.000 đồng/kg nhưng dù thế nào tôi cũng vẫn duy trì trồng cây khoai tây. Ngoài tiêu thụ số lượng khoai của gia đình, tôi còn tiêu thụ khoai cho nhân dân trong xã khoảng 50 tấn/năm. Nhờ đó mỗi vụ tôi thu về trên 200 triệu đồng.

Ông Lại Ngọc Kinh, Trưởng thôn Nam Sơn cho biết: Do thu nhập từ cây vụ đông cao gấp từ 3 - 4 lần so với cây lúa nên người dân ai cũng phấn

khởi gieo trồng. Cũng nhờ đó mà thu nhập và đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ khá, giàu trong thôn đạt trên 50%, chỉ còn 6 hộ nghèo. Vì thế, năm nào chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu bảo đảm phủ kín 100% diện tích gieo trồng cây vụ đông. Riêng về cây khoai tây, toàn thôn trồng trên 30 mẫu, nhà ít nhất cũng trồng 1 sào, nhà nhiều trồng đến 3 mẫu. Tính đến nay toàn thôn đã trồng được trên 65% diện tích cây vụ đông. Đặc biệt, năm nay HTX đã đưa loại cây dược liệu mới về triển khai, thôn đã thực hiện công tác quy vùng, điều tiết nước để bà con thực hiện đúng theo kế hoạch.

Ông Lại Thế Giang, thôn Nam Sơn chia sẻ: Hàng chục năm qua, năm nào tôi cũng duy trì trồng 3 mẫu khoai tây. Đây là cây trồng không thể thiếu trong vụ đông của gia đình bởi không những cho năng suất, thu nhập cao, khoảng 4 triệu đồng/sào mà tôi còn chủ động để giống phục vụ cho vụ sau. Năm nay tôi còn trồng thêm 3 sào cây thảo dược, mong rằng sẽ cho năng suất, thu nhập cao để hướng tới mở rộng diện tích ở các vụ tiếp theo. Nhờ đó, mỗi năm gia đình tôi thu về trên 100 triệu đồng từ cây vụ đông.

Với những kết quả trên, hàng năm giá trị sản xuất từ cây vụ đông ở Vũ Ninh thường chiếm khoảng 25% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

THU THÚY

► Vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất xong trước ngày 10/12

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 75.000ha lúa xuân. Thời vụ gieo mạ từ ngày 25/1 - 6/2/2023 (quanh tiết lập xuân) theo phương thức mạ non trên nền đất cứng có khung vòm phủ nilon trắng để chống rét, thuận tiện chăm sóc, bảo vệ mạ; cày xong trước ngày 25/2/2023.

Vụ xuân, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn, rầy các loại... diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều đối tượng dịch hại mới như lúa cỏ, bệnh lùn sọc đen ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất, chất lượng sản phẩm. Để đạt mục tiêu năng suất lúa trên 70 tạ/ha, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương tập trung vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất, làm thủy lợi nội đồng xong trước ngày 10/12/2022. Ở những vùng bị nhiễm lúa cỏ cần chú ý công việc phòng, trừ tiêu hủy lúa cỏ trước vụ sản xuất lúa xuân. Mở rộng diện tích lúa gieo cấy bằng máy đạt 15.000ha, khuyến khích nông dân mua và sử dụng thiết bị sấy để hạn chế tổn thất sau thu hoạch.

NGÂN HUYỀN

**► TIỀN HẢI
Phấn đấu gieo cấy 9.900ha lúa xuân**

Vụ xuân năm 2023, huyện Tiên Hải phấn đấu gieo 9.900ha, cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm 52% gồm các giống Bắc thơm 7, T10, Đài thơm 8; nhóm lúa thuần năng suất cao khoảng 48%, chủ yếu cây các giống TBR225, BC15...



Huyện Tiên Hải tập trung cơ giới hóa làm đất phơi ải bảo đảm thời vụ sản xuất vụ xuân 2023.

Để bảo đảm sản xuất vụ xuân 2023 trong khung thời vụ để ra, huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm lịch thời vụ, căn cứ tình hình cụ thể để bố trí thời vụ hợp lý, bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả. Thời điểm hiện nay, các địa phương cần huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ cày lật đất để phơi ải; tích cực làm thủy lợi đồng xuân, khơi thông mương máng, các sông rạch, sông dẫn. Chỉ đạo nông dân lựa chọn các loại giống lúa phù hợp theo đặc sản xuất và có kế hoạch gieo mạ trong khung thời vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, xử lý mầm sâu bệnh trú ngụ tại các bờ ruộng. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các địa phương tập trung khơi thông các tuyến mương cấp 3 do địa phương quản lý; tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đánh giá thực trạng hệ thống mương dẫn của các vùng để triển khai kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân.

Theo kế hoạch, các địa phương gieo mạ từ ngày 24/1 - 4/2/2023, phấn đấu đến ngày 23/2/2023 toàn huyện cày xong 9.900ha lúa xuân.

HỒNG HẠNH



Người dân thôn Nam Sơn, xã Vũ Ninh trồng cây dược liệu.